



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน แนวหน้า เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ workpointnews สวท. ทีวีช่อง NBT, TNN</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>วันไข้เลือดออกอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว สธ.จัดงานรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิ.ย. ของทุกปี โดยมี นพ.สุชัช ภาณุจน พิมาช ปลัด สธ. เป็นประธาน ซึ่งปีนี้กำหนดรณรงค์ภายใต้ธีม “End Dengue : Start with me หยุดไข้เลือดออก : เริ่มต้นที่ตัวเรา” และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2566) ระหว่าง ก.กลาโหม ก.การท่องเที่ยวและกีฬา ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก.มหาดไทย ก.วัฒนธรรม ก.ศึกษาธิการ ก.อุตสาหกรรม กทม. เพื่อร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน ล้อมสารประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการ ฐานข้อมูล รณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมยุงลาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนา สิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่โดยรอบ สธ.</p> <p>ด้าน นพ.สรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออกด้วยตำรับยาโสมมีโอพาทิย์ยูฟาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 C ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ร้อยละ 89.9 มี ทั้งชนิดเม็ด และ ชนิดน้ำ โดยชนิดเม็ดใช้อมใต้ลิ้นครั้งละ 1-2 เม็ด ประมาณ 10-30 วินาทีแล้วกลืน ส่วนชนิดน้ำใช้ หยดใส่ปาก 2-3 หยด อดมิไประมาณ 10-30 วินาทีแล้วกลืน ข้อควรระวัง คือ 1.ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ 2.ผู้มีโรค ประจำตัวควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ให้ยา 3.ผู้มีอาการไข้ ไขหวัด หรืออาการป่วยอื่น ๆ ควรหลีกเลี่ยงการไชยา ผู้ที่มีความ ไวต่อยานี้จะเกิดอาการบางประการ เช่น เป็นไข้ คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จะหายได้เองภายใน 2 ชม. ให้ดื่มน้ำ มาก ๆ ทั้งนี้ หากมีอาการไข้และสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ควรไปรับการรักษาที่แพทย์แผนปัจจุบัน สามารถติดต่อ รับได้ฟรีที่กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สามารถประกาศโรคไข้เลือดออกระบาด ใหญ่ได้แล้วเพราะผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าของค่าเฉลี่ยผู้ป่วยในรอบ 5 ปี และอัตราการเสียชีวิตพุ่งไปถึง 1.6 ต่อ 1,000 ประชากรที่ป่วย ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ที่ 1 ต่อ 1,000 ประชากรที่ป่วย และจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตก็ แชนสถานการณ์ในปี 2558 ช่วงเดียวกันซึ่งเป็นการระบาดใหญ่ โดยสาเหตุที่พบอัตราการป่วยมากในปีนี้เป็นเพราะปี 2561 ถึงแม้เราจะควบคุมโรคได้ดีแต่ยังมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกู่อยู่ตามธรรมชาติ ทำให้ในปีนี้พบคนป่วยมากขึ้น ที่ สำคัญผู้รับเชื้อครั้งที่ 2 เสี่ยงจะมีอาการรุนแรง</p> <p>-เสนอข่าว นายนเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นพ.สสจ.พังงา กล่าวว่า ช่วงปีที่ผ่านมา จ.พังงา ถือว่ามีผู้ป่วยอันดับต้น ๆ ของ ประเทศ และตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับสองของเขต ทาง สสจ.พังงา จึงเร่งให้สถานบริการสาธารณสุขร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และประชาชนเจ้าของบ้านเรือนดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่ โดยใช้กระบวนการของ IVM เน้นควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่ม ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก</p>
<p>เว็บไซต์ 77khaoded</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีสามีภรรยาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยเฉพาะ ผู้ป่วยซึ่งเป็นภรรยาเป็นคนป่วยติดเชื้อ ได้รับการรักษาโดยใช้น้ำมันกัญชาควบคู่ไปกับยาต้านไวรัสและยารักษาวัณโรค กระทั่งมีอาการทุเลาจนลุกนั่งและเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้นั้น ล่าสุดมีรายงานว่า ผู้ป่วยที่เป็นภรรยามีอาการปวดท้องและ คลื่นไส้อาเจียน ทางญาติจึงนำส่งโรงพยาบาลชนแดน และต่อมามีการส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ แพทย์วินิจฉัยว่า ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย ติดเชื้อในกระแสโลหิต ความดันโลหิตต่ำหวัดซ้อค</p> <p>นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ นำคณะทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่เยี่ยมสามีภรรยาคู่นี้ โดยยังไม่ฟันธงว่า น้ำมันกัญชามีผลต่อการรักษาหรือไม่ แต่มีการเจาะเลือดผู้ป่วยซึ่งเป็นภรรยาไว้เป็นข้อมูลสำหรับพิสูจน์ แต่หลังจากนั้น เป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏว่ามีทีมพยาบาลลงพื้นที่ไปตรวจอาการและเก็บข้อมูลของผู้ป่วยรายนี้แต่อย่างไร เมื่อติดต่อ สอบถามไปยังโรงพยาบาลชนแดน ได้รับแจ้งว่า “ผอ.โรงพยาบาลชนแดนติดราชการต่างจังหวัดไม่สามารถให้ข้อมูลราย เอียดได้” และได้ติดต่อสอบถามไปที่ พญ.ศรียา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ ก็ได้รับคำชี้แจงเช่นเดียวว่า “ยังไม่ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รับรายงานผู้ป่วยรายนี้”
สวท.	<p>ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติของหน่วยบริการในสังกัด สธ. ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ Best Practice ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ในปีนี้ได้ จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) ใน สสจ. เพื่อเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณสุขอาเซียนในระดับจังหวัด และจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) ใน รพศ รพท. ทุกแห่ง</p>
สวท.	<p>โรคตาในเด็กยุคดิจิทัล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคตาเด็กในยุคดิจิทัล เกิดจากการที่ใช้เวลาหน้าจอานาน ทำให้เกิดปัญหาทางสายตา ได้แก่ ปวดศีรษะ ตาแห้ง เคืองตา และตามัว จะพบภาวะสายตาสั้นได้มากกว่ากลุ่มเด็กที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรใช้สมาร์ตโฟนและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ ไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ดูโทรทัศน์ เล่นสมาร์ตโฟน/แท็บเล็ต ไม่แนะนำให้มีสื่อต่างๆ ในห้องนอน ปิดสวิตช์ขณะรับประทานอาหาร ไม่ใช้งานนานเกิน 1-2 ชม./วัน หากมีอาการแสบตา ตามัวหรือปวดตา ควรพักสายตาตามองไปไกลๆ หรือหลับตาพักสายตาทุก 20 นาที และกระพริบตาบ่อยขึ้น ควรให้เด็กทำกิจกรรมกลางแจ้งและอ่านหนังสือในเด็กอายุ 2-3 ขวบควรเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ดีกว่าจอยคอมพิวเตอร์</p>
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ chiangmainews	<p>คำแนะนำการดื่มน้ำเซเลอร์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ การดื่มน้ำเซเลอร์ หรือน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง ซึ่งเป็นผักที่ให้พลังงานต่ำ แต่มีสารอาหารสูง จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก อีกทั้งยังมีปริมาณโพแทสเซียมสูง ช่วยลดอาการบวมและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ช่วยปรับระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่สมดุลโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง แต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตควรกินอย่างระมัดระวัง ไม่ควรดื่มน้ำมากเกินไป ควรปั่นผสมกับผักและผลไม้อื่นเพื่อให้ได้รับวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหารที่เหมาะสม และควรสลับหมุนเวียนเมนูกับอาหารชนิดอื่นด้วย และ ควรล้างให้สะอาดก่อนนำเซเลอร์มาปั่นหรือปรุงประกอบอาหาร</p>
คมชัดลึก เว็บไซต์สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง ThaiPBS TNN ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์แนวหน้า ไอเอ็นเอ็น	<p>ทลายโรงงานผลิตยาเกินยุง-อาหารเสริม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อัย. ภก.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อัย. ร่วมกับ ตำรวจจาก ปคบ. แฉผลการตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตยาจุดกันยุงยี่ห้อทอง ซึ่งไม่ขึ้นทะเบียนและขออนุญาตผลิตตามกฎหมาย พร้อมยึดสินค้า 79,200 กล่อง มูลค่ากว่า 500,000 บาท สำหรับโรงงานผลิตยาจุดกันยุงยี่ห้อนี้ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผลการวิเคราะห์ในห้องแล็บพบเป็นสารเมเฟอฟูดิน จัดอยู่ในกลุ่มไพรีทรอยด์ เป็นวัตถุอันตรายประเภท 3 ที่ต้องขึ้นทะเบียนขออนุญาตก่อนผลิตหรือนำเข้าประเทศ สารนี้จะส่งผลต่อระบบประสาท หากเข้าร่างกายในปริมาณมาก จะมีอาการมึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุกและหมดสติอาจรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพาต แม้จะสามารถกำจัดออกจากร่างกายได้ภายใน 1 สัปดาห์ และว่าเจ้าหน้าที่ได้ปิดโรงงานทันที พร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าของโรงงานและผู้ผลิตต่อไป</p>
มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ คมชัดลึก	<p>ตรวจสอบบัตรพลังงานอ้างรักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว กรณีชาวบ้านหลายรายในพื้นที่บ้านศาลาดิน ต.สำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น หลงเชื่อซื้อ “บัตร Kartu Sakti” หรือ “บัตรพลังงานรักษาโรค” อ้างสรรพคุณรักษาสารพัดโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีพิสดาร แค้ใช้บัตรแต่ตามร่างกายหรือจุ่มน้ำดื่ม ยังอวดอ้างว่าสามารถนำไปแปะติดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟ ค่าแก๊ส รวมทั้งยังมีประสิทธิภาพลดความสิ้นเปลืองน้ำมันรถยนต์ได้ด้วยนั้น ล่าสุด นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้มีการสืบสวนสอบสวนได้แจ้งให้ทุกอำเภอในสังกัดปกครองจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบในพื้นที่และทุกอำเภอตอบมาแล้วไม่มีจำหน่ายบัตรดังกล่าว ยกเว้นที่ อ.อุบลรัตน์ โดย พล.ต.ต.พรหมณัฐเขต สยามคำไพ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจเข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เป็นวัตถุ บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีผลทางการแพทย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งได้ไปตรวจสอบบัตรดังกล่าวพบว่าอาจมีพลังงานอย่างหนึ่งที่เป็นอันตรายกับชีวิตมนุษย์ และมีสารเคมีอยู่ในบัตรนั้นด้วย ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบหาต้นตอของบัตรดังกล่าวพบแล้วอยู่ในภาคใต้ แต่ตัวแทนจำหน่ายในขอนแก่นยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องบัตรดังกล่าวเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงไม่สามารถเอาผิดได้ในขณะนี้</p> <p>นายธนัฐ สุรินทร์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท โพรเน็ตเวิร์ค จำกัด เปิดแถลงยืนยันว่า บริษัทไม่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ข่าวสด	<p>ความเกี่ยวข้องกับบัตรพลังงานรักษาโรคดังกล่าว โดยมีการนำชื่อของบริษัทไปกล่าวอ้างนั้น เข้าใจว่ามาจากการต้องการดิสเครดิตของคู่แข่งทางธุรกิจ บัตรดังกล่าวเป็นของผู้ประกอบการชาวมาเลเซีย ที่ยกเลิกการเข้าสำนักงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่จ.สงขลา แล้วเดินทางกลับประเทศ ก่อนหน้านั้นมีผลิตภัณฑ์บัตรพลังงานรักษาโรคจึงนำมาฝากเอาไว้ที่ตนเองและได้ทดลองใช้ นำมาแต่ที่หลังแล้วรู้สึกว่าได้ผลดี จึงนำบัตรไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นโดยไม่ไต่ขाय</p> <p>-เสนอข่าว นายสมหวัง มหาวัง นายอำเภออุบลรัตน์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่บ้านศาลาดิน หมู่ 7 ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านที่ใช้บัตรพลังงาน ตามที่จังหวัดได้สั่งการมาเพื่อให้ตรวจสอบ โดยได้ขอบัตรดังกล่าวส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบ รวมทั้งตารมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะพนักงานสอบสวนทำการตรวจสอบควบคู่กันไปด้วย ผลการตรวจสอบไม่พบสารหรือสิ่งที่เป็นชี้ได้ว่ารักษาโรคหรือช่วยบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ ซึ่งได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ มีชาวบ้านหนองหญ้าร้างที่ซื้อบัตรดังกล่าวไป คือ นางหนูกร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน และปวดเมื่อยตามร่างกาย และเชื่อในคำโฆษณา กระทั่งในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา นางหนูกรเสียชีวิตลง ซึ่งเท่ากับว่าบัตรพลังงานไม่ได้ช่วยรักษา หรือบรรเทาอาการป่วยไข้ได้เลย</p>
ข่าวสด	<p>เขตปลอดบุหรี่ในวัด</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคมมีมติรับทราบตามที่กรมควบคุมโรค ได้มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด และศาสนสถานทุกแห่งที่อยู่ในกำกับดูแล ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.พื้นที่และบริเวณทั้งหมดของสถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา เป็นเขตปลอดบุหรี่ 2.เจ้าอาวาส หรือบุคคลอื่นซึ่งมีฐานะเป็นผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา ต้องดำเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่ ต้องมีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ติดแสดงไว้ให้เห็นโดยชัดเจน ต้องไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ 3.เจ้าอาวาส หรือบุคคลอื่นซึ่งมีฐานะเป็นผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา มีหน้าที่แจ้งเตือน ควบคุม ดูแล ห้ามปราม เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่</p> <p>ทั้งนี้ มหาเถรฯ มีมติให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ เพื่อแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่ายทราบ และถือปฏิบัติต่อไป</p>
ไทยรัฐ แนวหน้า มติชน	<p>โผรายชื่อ รมต.-รมช.</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย 8 ตำแหน่งตามเดิม ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคเป็นรองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคเป็น รมว.คมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ สามีนางนาที่ รัชกิจประการ เทรย์ญิกพรรค เป็น รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ส่วน รมช. 4 กระทรวง นายทรงศักดิ์ ทองศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น รมช.มหาดไทย ซึ่งก่อนหน้านั้นมีชื่อนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี เป็น รมช.มหาดไทย สุตทัยนายชาดาถูกโยกไปนั่งเก้าอี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ น.ส.กนกวรรณ วิชาวัลย์ ลูกสาวนายสุนทร วิชาวัลย์ เป็น รมช.ศึกษาธิการ และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล หรือกำนันป้อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทุนภาคอีสาน ประธานบริหาร บริษัท แป้งมันเยี่ยมเฮง จำกัด เป็น รมช.พาณิชย์ ทั้งนี้ จะว่าไปแล้วทั้งกำนันป้อและนายสุนทร ต่างคาดหวังอยากจะได้เก้าอี้ รมช.มหาดไทย เพราะจะได้ทำงานใกล้ชิดชาวบ้าน</p> <p>ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ พิจารณามุขมนตรีที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ในโควตาของพรรค 8 ตำแหน่ง 7 คน ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ รมว.เกษตรและ สหกรณ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ รมช.มหาดไทย รมช.คมนาคม รมช.สาธารณสุข และรมช.ศึกษาธิการพิจารณากันอย่างยัดเยียด โดยทางกลุ่ม สส. ชักของ กปปส. ให้ใช้วิธีการเสนอผู้ที่เหมาะสม เป็นรัฐมนตรี ตามสัดส่วนโควตารายภาค และ หลังเสนอชื่อแล้วได้เปิดให้อภิปรายก่อนลงมติ ที่ประชุม กก.บห.มีมติอนุมัติ 7 รายชื่อ ที่จะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรี ได้แก่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายถาวร เสนเนียม นายสาธิต ปิตุเตชะ นายจตุติ ไกรฤกษ์ และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช แต่ยังไม่ได้ระบุว่าใครจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใด</p>